

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานมอบรางวัลผู้ชนะการ ประกวดวาดภาพ โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11” (11th Color My Heart With Peace)

โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” (Color My Heart with Peace) เป็นโครงการหนึ่งของสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีเครือข่ายในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และมีสถานภาพสูงสุด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ปรึกษาของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ และได้ดำเนินการในประเทศไทยมากกว่า 20 ปีแล้ว นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) คนปัจจุบันคือ นางกมลทิพ พยัฒวิเชียร โดยสมาคมฯ ดำเนินการในประเทศไทย ในฐานะองค์กรเครือข่ายของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึ่งมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นประธาน

จุดประสงค์ของโครงการสืบเนื่องมาจากนโยบายหลักของสมาคมฯ ในการพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็ก โดยเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จะนำไปสู่สันติภาพของชุมชนและของโลก จึงได้นำเอาศิลปะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกล่อมเกลา พัฒนา ส่งเสริมความคิดริเริ่มของเด็ก รวมทั้งจินตนาการเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนา E.Q. และก่อให้เกิดจิตสำนึกอันดีงามต่อสังคมและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของมนุษยชาติสืบไป ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลในสัปดาห์ของวันเด็กสากลของทุกปี

การจัดประกวดนั้นทำทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน

สำหรับปี 2558 ทางสมาคมฯ จะจัดงานมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยในงาน นางกมลทิพ พยัฒวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ชนะเลิศประกวด รุ่นอายุ 4-6 ปี หัวข้อ “รักษ์ป่า รักน้ำ รักโลก” และรุ่นอายุ 7-10 ปี หัวข้อ “รวมใจรัก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” จากนั้นเป็นการร่วมเสวนา และวาดภาพสดเพื่อเป็นที่ระลึก ในหัวข้อ “รักษ์ป่า รักน้ำ รักโลก” โดยคณะจิตรกรนักเรียนผู้ชนะการประกวดและผู้ร่วมงาน